



ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกโดยนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ให้ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ของกรมศุลกากร และบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ของกรมการขนส่งทางอากาศ เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยกำหนดการตัดสินใจได้เป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 นั้น

บัดนี้ การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนความเหมาะสม ดังนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)

อันดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
1.	0003	นายอวิชัย ศิริกุล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

อันดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
1.	0005	นางสาวนาลักษณ์ มุ่งพิงกลาง
2.	0002	นางสาววลัยลักษณ์ ศรีเชียงพิมพ์
3.	0003	นางสาวนิตดา เท็งมี
4.	0008	นายไพโรจน์ กลั่นวารี

และให้ถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้นี้ เป็นการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยให้ใช้ได้ไม่เกินวันที่ 14 สิงหาคม 2553 สำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์) และใช้ได้ไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม 2553 สำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์) อันดับที่ 1 และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) อันดับที่ 1 – 2 มารายงานตัว ภายในวันที่ 29 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคารไอ ทาวเวอร์ ชั้น 2 กรมธุรกิจพลังงาน หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดเคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ ก.พ. อนุมัติให้นำรายชื่อมาดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งอื่นของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้ ขึ้นบัญชีหรือหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ประเมินครั้งนี้แล้วแต่กรณี และขอ แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าว มีคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ให้ถือว่าหมดสิทธิ์จะได้ขึ้นบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

(นางอุณาพร หงษ์สุคนธ์)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ด่วนที่สุด

ที่ ทน 0402/3/ 0545

เลขที่	946
วันที่รับ	28/4/52
เวลา	15.03 4.

ตำแหน่งผู้ต้อง

(นางอุณาพร หงษ์สุคนธ์) สิริหังสุ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เรียน ผอ.ส.บ.อ.

เพื่อโปรดนำประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผล การคัดเลือกโดยนําชูชีพผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการ ขนส่งปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลงประกาศใน <http://www.doeb.go.th> จักขอบคุณยิ่ง

(นางอุณา หงษ์สุคนธ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

28 เม.ย. 2552